

# ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ร) ๔๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เรื่อง การส่งเรื่องไปเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., รมต.ทุกท่าน

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้แก่คณะรัฐมนตรีในวันพุธ (วาระปกติ) วันศุกร์ (วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) และวันจันทร์ (วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ซึ่งกำหนดเวลาของการปิดวาระในแต่ละครั้งกำหนดไว้ประมาณ ๑๒.๐๐ น. โดยในการจัดส่งวาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์นั้น ในกรณีมีเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วน และเรื่องนั้นได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปิดวาระในเวลา ๑๒.๐๐ น. ไปแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดส่งวาระเรื่องดังกล่าวตามมาเป็นวาระเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ รอบสอง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอเรื่องนั้นเป็นวาระจร ซึ่งจะทำให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถศึกษารายละเอียดของเรื่องได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องการอนุมัติงบประมาณซึ่งพระราชกฤษฎีกา ฯ ห้ามมิให้เสนอเป็นวาระจร เว้นแต่ฉุกเฉินและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศหรือประชาชน ความละเอียดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว นั้น

เนื่องจากรัฐมนตรีหลายท่านที่มีใช้เป็นเจ้าของเรื่องที่ปรากฏในวาระที่จัดส่งให้วันจันทร์ได้ปรารถนาว่า มักจะได้รับวาระการประชุมเข้ามา ซึ่งบางครั้งวาระการประชุมไปถึงคณะรัฐมนตรีหลัง ๒๐.๐๐ น. ของวันจันทร์ ทำให้ไม่สามารถศึกษารายละเอียดของเรื่องให้รอบคอบเท่าที่ควร ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการส่งเรื่องไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปิดวาระหรือส่งเรื่องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลัง ๑๒.๐๐ น. ของวันจันทร์อันเป็นเวลาปิดวาระไปแล้ว ทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้เสนอคณะรัฐมนตรีได้ จำเป็นต้องใช้วิธีเขียนท้ายหนังสือดังกล่าว และแม้จะใช้วิธีเขียนท้ายหนังสือเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ตาม บางครั้งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีติดราชการประชุมหรือไม่อยู่ ทำให้เรื่องนั้นไม่ได้รับการสั่งการในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพบว่าบางเรื่องเอกสารประกอบเรื่องที่กระทรวงหรือส่วนราชการส่งไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน แม้ว่าเรื่องนั้นจะได้รับการสั่งการแล้ว แต่ยังคงใช้เวลาในการรอเอกสารเพิ่มเติม หรือรอการผลิตเอกสารจากกระทรวงหรือส่วนราชการ เป็นต้น

/ดังนั้น ...

ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือกระทรวงและส่วนราชการ  
ที่ประสงค์จะให้นำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วน ขอให้โปรดจัดส่งเรื่องให้ถึง  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างช้าภายในวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อที่จะได้สามารถ  
ดำเนินการได้ตามกระบวนการขั้นตอน และประการสำคัญคือ จะได้สามารถจัดส่งวาระการประชุม  
คณะรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าในเวลาสมควรก่อน ๑๖.๓๐ น. ของ  
วันจันทร์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี อันจะมีส่วนทำให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ  
รอบคอบมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ  
อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ L1-68-49

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)